

ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมสดุดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวาระครบ 4 รอบ 48 ปี มศว

28 เมษายน พ.ศ. 2540

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาจนถึงระดับมัธยมตอนปลาย ณ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังสวนจิตรลดา ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากรและ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชา พัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพุทธศักราช 2529

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อสังคมไทยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เอนกอนันต์ ทรงเป็นที่รักอย่างหาที่สุดมิได้ของประชาชนไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากจะทรงมีเมตตาเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือ ประชาชนทั่วแผ่นดินไทยแล้ว ยังทรงดำเนินโครงการต่าง ๆ กันอันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทย โดยเฉพาะงานที่สำคัญยิ่งอย่าง หนึ่งก็คืองานพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้น พระองค์ท่านได้ดำเนินโครงการอย่างมีระบบ สามารถให้ความช่วยเหลือ ชุมชนต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง ทำให้คนยากไร้ คนพิการ และคนด้อยโอกาสมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ภาคภูมิใจใน ความ สารถของตน นับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยโดยถ้วนหน้ากัน

โครงการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี มีหลายโครงการทั้งโครงการให้การศึกษากุดิ เช่น ทรงริเริ่มตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนอนุบาล คุณากร โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ทั้งโครงการให้การศึกษาศึกษาพิเศษ โดยจัดการศึกษาพิเศษให้แก่คนพิการ ทั้งเด็กหูหนวก ตาบอด และปัญญาอ่อน โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เช่น โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โครงการร่วมกับมูลนิธิ กฤตยานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการปรับปรุงและตั้งห้องสมุด โครงการส่งเสริมสมรรถภาพของนักเรียนทางด้าน พละนาถย ทั้งโครงการฝึกอาชีพ เช่น โครงการเกษตรกรรมระดับประถมศึกษา โครงการฝึกอาชีพทหาร และตำรวจพิการ โครงการร่วมกับโครงการพระดาบสฝึกอาชีพ โครงการช่วยเหลือการเกษตรสมาชิกสายใจไทย โรงเรียนผู้ใหญ่วพระตำหนักสวน กุหลาบ และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ โครงการเสริมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการอาหารจานเดียว โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการปรับปรุงภาวะทุพโภชนาการ โครงการทดลองทำนมอัดเม็ด และโครงการทดลองเพื่อดำรง ระบบครอบครัวไทยดั้งเดิม นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ทรงปฏิบัติงานในโครงการ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหลายโครงการ โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดโครงการอันเป็นประโยชน์ อื่น ๆ ซึ่งล้วน สืบเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริอีกเป็นอันมาก กิจกรรมการพัฒนาชุมชนแผ่ขยายไปทั่วประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระปรีชาสามารถและ พระวิริยะอุตสาหะอันยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตระหนักในคุณค่าแห่งพระราชกรณียกิจ อันได้ ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ สุขของปวงประชาราษฎร์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โล่ศิษย์เก่ายอดเยี่ยมเพื่อ เป็นเกียรติแก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระครบ 4 รอบ 48 ปี ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สืบไป